

ไทยโพสต์

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 แรม 14 ค่ำ เดือน 1 ปีมะ

ที่ประชุมทปอ.เป็นเสียงค้านม.ออกนอกระบบ

'วันชัย'ประธานใหม่ส่งชิกหนุ/รับไม่เคยมีกฎประกันสิทธิผู้เรียน

นครปฐม • ที่ประชุม ทปอ. ไม่บริปากพูดเรื่องปัญหาคัดค้าน ม.ออกนอกระบบ ผอ.เหล่าอธิการบดีตัดสินใจเลือก "วันชัย แห่ง ม.แม่ฟ้าหลวง" เป็นประธาน ทปอ.คนใหม่ โดยที่ประธาน ทปอ.ส่งชิกเห็นด้วย ม.ออกนอกระบบ พร้อมกับยอมรับการประกันสิทธิของผู้เรียน ไม่เคยมีอยู่ในกฎเกณฑ์การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ที่มีช่องทางอื่นๆ ที่คุ้มครองอยู่แล้ว

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังประชุม ทปอ.ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้สรรหาประธาน ทปอ.คนใหม่มาดำรงตำแหน่งแทนคนที่จะหมดวาระในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน ทปอ.คนใหม่ ซึ่งจะรับมอบตำแหน่งในวันที่ 1 ม.ค.2550 เป็นต้นไป ที่ประชุมเห็นว่า รศ.วันชัยมีความรู้ความเข้าใจทั้งระบบแอดมิชชั่นและเรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเป็นอย่างดี ซึ่งในอีกห้า ทปอ.มีงานหลักที่จะต้องดำเนินการใน 3 เรื่อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การคัดเลือกนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย และจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก

ศ.ดร.ปรัชญา กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบเรื่องความน่ารัง พ.ร.บ.ส่งเสริมการดำเนินงานของ

เป็นเรื่องทั้งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไปคุยกันไม่ได้ ทปอ.คงเข้าไปตั้งอะไรไม่ได้" ประธาน ทปอ.กล่าว ด้าน รศ.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีแม่ฟ้าหลวง ในฐานะที่ประชุม ทปอ.คนต่อไป กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 ม.ค.2550 ว่า มุ่งมองในการทำงานที่ตนจะทำต่อไปก็คือ เร่งแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยใน 4 ประเด็นหลัก คือเรื่องการแปรสภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ระบบสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย, การจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก และเรื่องการพัฒนาคณาภคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

รศ.วันชัยกล่าวต่อว่า สำหรับข้อขัดแย้งการ

ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยในเรื่องขอให้มีการประกันสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนและบุคลากรในมหาวิทยาลัยนั้น ส่วนที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยก็มีตัวร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการทำงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นหลักประกันให้รัฐจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ และให้ประโยชน์แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยเท่าเทียมกับข้าราชการอยู่แล้ว ส่วนในเรื่องการประกันสิทธิของผู้เรียนตนคิดว่าไม่เคยมีการบัญญัติถึงกฎดังกล่าวในตัว พ.ร.บ.บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีส่วนอื่นให้ความคุ้มครองอยู่แล้ว

ว่าที่ประธาน ทปอ.กล่าวว่า ในเรื่องค่าเล่าเรียนที่กลัวว่าจะขึ้นกันนั้นคงขึ้นอยู่กับสภาพของ

แต่ละมหาวิทยาลัยว่าจะมีระบบรองรับหรือระบบบริหารอย่างไร แต่คิดว่าคงไม่มีสถาบันไหนทำแบบเขย่งก้าวกระโดดแน่นอน ถ้าเป็นการเรียนในสาขาปกติก็คงไม่มีเหตุผลที่จะขึ้นค่าเล่าเรียน แต่ในหลักสูตรพิเศษที่รัฐไม่สามารถอุดหนุนได้ก็ต้องมีการปรับขึ้น และด้วยรายได้ใดๆ ที่มหาวิทยาลัยหาเสริมเองได้ อย่างเช่นการเปิดหลักสูตรพิเศษมหาวิทยาลัยก็สามารถนำเงินส่วนนี้ไปบำรุงกิจการทั่วไปของสถาบันโดยไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด ในเรื่องนี้คงต้องพูดกันเป็นรายสถาบันไปและไม่มีใครสามารถพูดแทนได้ คิดทางที่จะเกิดขึ้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปได้ในทิศทางใด.